

นักเต้นร่วมสมัยคนไทยคนแรก ได้รับเชิญเข้าร่วม แสดงในเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศ สเปน

ศิลปินไทยคนแรกในการเต้นร่วมสมัย ภคมน เหมะจันทร์ ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงในเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชื่อดัง MAZDANZA ณ เกาะคะเนรีประเทศสเปนที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2559.

ในการแสดงที่สเปนครั้งนี้ ภคมนได้นำงานที่เธอได้สร้างสรรค์ขึ้นเองชื่อว่า 'INMOST' ไปนำเสนอหลังจากที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมาจากการแสดงที่สิงคโปร์ก่อนหน้านี้ เรื่องราวของการแสดง 'INMOST' ได้แรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกที่ลึกซึ้งของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและการแสดงออก ในร่างกายและความรู้สึกของคนเรานั้น มีความคิดหลายสิ่งอย่างที่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ 'INMOST' จะเป็นการเผชิญหน้ากับความรู้สึกนั้นๆ และสื่อความรู้สึกผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกาย

จากความสำเร็จในการแสดงในสิงคโปร์ M1 Open Stage ภคมนก็ได้รับเชิญไปแสดงต่อที่ MAZDANZA ในครั้งนี้ และสิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือ ภคมน เหมะจันทร์ จะเป็นนักแสดงคนแรกที่มาจากประเทศไทย ที่ได้รับเชิญไปเป็นตัวแทนเป็นครั้งแรกอีกด้วย

เทศกาล International Contemporary Dance Festival of the Canary Islands หรือ MAZDANZA คือเทศกาลที่มีชื่อเสียงในประเทศสเปนในด้านการเต้นร่วมสมัยและได้จัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1996 เลยทีเดียว เริ่มต้นมาจากเทศกาลเล็กๆ ที่จัดขึ้นเพียงในประเทศ ตอนนี MAZDANZA เป็นเวทีเทศกาลที่เปิดโอกาสไร้พรมแดนให้กับนักเต้นจากทั่วโลกที่มาร่วมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไว้ขอบเขต

“รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงที่เวทีนี้ถึงแม้ว่าการแสดงแบบร่วมสมัยนั้นจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับเมืองไทย รู้สึกภูมิใจค่ะ ที่ได้เอาผลงานที่ตัวเองสร้างขึ้นไปเผยแพร่บนเวทีระดับโลก ก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้ การเต้นแบบร่วมสมัยจะเป็นสิ่งที่คนไทยชอบและชื่นชมค่ะ”

เปรียบดั่งเพชรในตม ความสนใจและชื่นชมในการเต้นแนวร่วมสมัยยังคงเป็นจุดน้อยที่ประเทศไทยให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม นักเต้นร่วมสมัยในประเทศไทยก็มีอยู่มากมายและตัวแทนอย่าง ภคมน ก็หวังว่าก้าวเล็กๆแบบนี้ จะทำให้งานการเต้นร่วมสมัยในประเทศไทยก้าวไกลไปสู่เวทีระดับโลก ช่วยเป็นกำลังใจให้กับ ภคมน บนเวที MAZDANZA เพื่อสร้างชื่อให้แก่วงการเต้นร่วมสมัยในเมืองไทยและประเทศ

ติดตามผลงานของ ภาคมน เหมะจันทร์ได้ที่ www.pakhamon-much.wix.com/profile